



คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา



ประจำปี พ.ศ.  
๒๕๖๒



# การเสริมสร้างมาตรฐาน ทางจริยธรรมให้แก่บุคลากร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งบริหาร	ตำแหน่งคณะกรรมการ
1	ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	ที่ปรึกษา
2	ดร. ทันตแพทย์ตรีชาติ นาคสกุล	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ประธานคณะกรรมการ
3	นางสาวสุชาลี นินแก้ว	หัวหน้างานวิชาการ	กรรมการ
4	นางสาวดวงใจ ใจกล้า	หัวหน้างานแผนงาน	กรรมการ
5	นางสาวภาอร เขียวสีมา	หัวหน้างานวิจัยและ ห้องปฏิบัติการ	กรรมการ
6	นายปรีชา อวมานาค	รก.หัวหน้างานบริหารทั่วไป	กรรมการ
7	นางสาวปทุมณา พุแสงสกุล	รก.หัวหน้างานบริหารทั่วไป (รพ.ทันตกรรม)	กรรมการ
8	นายสุพิชญ์วัชร รุ่งสิริวารี	รก.หัวหน้างานสนับสนุน บริการสุขภาพ	กรรมการ
9	นางสาวเตชินี สุภาพ	บุคลากร	กรรมการ และเลขานุการ
10	นางนภสมณ ทวีกุล	บุคลากร	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

1. ขับเคลื่อนการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์
2. ดำเนินกิจกรรมให้มีการสอดแทรกสาระสำคัญของจริยธรรมของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

**การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและแนวปฏิบัติ Do & Don't  
ของคณะทันตแพทยศาสตร์**

การประพฤติตนของบุคลากรที่พึงกระทำ (Do)	การประพฤติตนของบุคลากรที่ไม่พึงกระทำ (Don't)
ส่งเสริมสนับสนุน และพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศ โดยการรักษาผลประโยชน์ และชื่อเสียงของประเทศชาติ การปฏิบัติตาม หลักศาสนา การเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปฏิบัติ ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย	แสดงออกในลักษณะการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือไม่กระทำ การอันเป็นการทำลาย ความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งไม่กระทำการอันเป็นการก่อการร้ายหรือก่อให้เกิด ความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่กระทำการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในงานหรืออาชีพของตน	นำข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลความลับ ของหน่วยงาน และของราชการไปใช้เพื่อ การแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนหรือพวกพ้อง
กล่าวดัดลิ้นใจและยกย่องผู้ที่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรมและกล้าแสดงความคิดเห็น คัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ยอมกระทำในสิ่ง ที่ไม่เหมาะสมเพียง เพื่อรักษาผลประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง	หลีกเลี่ยงกฎหมายหรือใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ โดยคิดถึง ความผาสุกและประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน	ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออิทธิพล กีดกันต่อการตัดสินใจใดๆ ของตนหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน ในหน้าที่ราชการ
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ขยัน อดทนเพื่อให้ งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทันท่วงตามกำหนดเวลาโดย ได้ผลลัพธ์อย่างคุ้มค่า ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่าย เวลาและทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ไม่รับฟังความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์ที่มีเหตุผล ไม่ชี้แจงเหตุผล อธิบายให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค เทาเทียม ปราศจากอคติ ไม่นำความรู้สึกส่วนตัวมาใช้ในการตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่างๆ	เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลของความแตกต่าง เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย หรือสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และความเชื่อทางการเมือง

กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมแก่บุคลากรคณะ ทันตแพทยศาสตร์	ต.ค.65-ก.ย.66	ไม่ใช้งบ	งานบุคคล
กิจกรรมตามนโยบาย No Gift Policy - ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy - รายงานตามนโยบายฯ รอบ 6 เดือน 12 เดือน	ต.ค.65-ก.ย.66	ไม่ใช้งบ	งานแผนงาน